



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง ผลการอบรมและสอบหลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจำกัดเขตเดินเรือทะเล
(Restricted Operator's Certificate : ROC)
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รุ่นที่ ๑ / ๒๕๖๒

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) อนุญาตให้ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จัดการอบรมและสอบหลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจำกัดเขตเดินเรือทะเล เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจำกัดเขตเดินเรือทะเล (Restricted Operator's Certificate : ROC) เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การอบรมและสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว และสำนักงาน กสทช. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมและสอบ ตามเกณฑ์วัดผลของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์วัดผล จำนวน ๑๖ ราย ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายฐากร ตัณฑสิทธิ์)
เลขาธิการ กสทช.

รายชื่อผู้ไม่ผ่านการอบรมและสอบหลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจำกัดเขตเดินเรือทะเล
(Restricted Operator's Certificate)
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รุ่นที่ ๑ / ๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ผลการสอบ				ภาคปฏิบัติ
		ภาคทฤษฎี (หมวดที่)				
		๑	๒	๓		
๑	นายพิเชษฐ สารทอง	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๒	นายสกานต์ งามปัญญา	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๓	นายอาทิตย์ มูลเพี้ย	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๔	นายณัฐพล อัสตร	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๕	นายธีระศักดิ์ กาญจนะ	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๖	นายสุริยัน ชูเชิด	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๗	นายนพดล ประทุมมา	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๘	นายชัยณรงค์ โรจน์สุวรรณชัย	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๙	นายสุรัชภูมิ ภิญโญ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๐	นายสมัย เลาเลิศ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๑	นายวันชัย สุวรรณสนธิ์	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๒	นายชาญชัย ไชยวัต	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๓	นายกมลวิช แสงพันธ์	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๔	นายสมาน วรณพุก	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๕	นายณรงค์ สำเภาทอง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๖	นายกฤษณะ มหิงษา	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	

หมายเหตุ ให้สถานฝึกอบรมและผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบซ่อมดำเนินการสอบซ่อมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อ ๒๐ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจำกัดเขต